



Ocean View School District

A California Distinguished School

# Vista View Middle School

16250 Hickory Street • Fountain Valley • CA 92708 • 714.842.0626

Dr. Rasheedah Gates, Principal • Ms. Ku'uipo Koahou, Assistant Principal

---

Ngày 28 tháng 8 năm 2023

Kính gửi những người chăm sóc học sinh của trường trung học cơ sở,

Vista View Middle School là một trường PBIS (Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực). Khi thực hiện đúng mục tiêu đề ra, PBIS sẽ thúc đẩy không khí học tập tích cực hơn, môi trường học tập an toàn hơn và có được các mối quan hệ đáng tin cậy và được tôn trọng hơn. Điều này có nghĩa là chúng tôi dạy cho học sinh tất cả cách ứng xử chúng tôi mong mỗi học sinh của mình nên có và hình thành nhận thức phù hợp với hành vi tốt của các em. Chúng tôi cố gắng trở thành một ngôi trường đáp ứng nhu cầu của tất cả trẻ con - nhu cầu về học tập/xã hội và tình cảm. PBIS giúp học sinh hiểu được những kỳ vọng về hành vi nên có ở trường.

Trong thời điểm này, hơn bao giờ hết, điều cần thiết là học sinh phải biết những cách di chuyển an toàn trong khuôn viên trường học và tương tác với những người khác. Việc triển khai PBIS tại Vista sẽ đảm bảo được các biện pháp an toàn cho tất cả học sinh khi ở bên ngoài lớp học, các quy trình quản lý lớp học với từng giáo viên và thúc đẩy hành vi tốt tích cực. Chúng tôi sử dụng các biện pháp cải thiện cho những học sinh cần hỗ trợ thêm và có tổ chức khen thưởng để thừa nhận những học sinh đáp ứng được kỳ vọng. Bằng chứng về PBIS mà bạn có thể thấy từ con mình là Falcon Bucks có thể đổi được tại Cửa hàng Falcon của chúng tôi, được mời tham dự các buổi trao giải thưởng PBIS, có khích lệ về dinh dưỡng hơn thế nữa!

Vài ngày tới của năm học, chúng tôi sẽ khởi động SOAR cho năm học 2023-2024!

An toàn là trên hết

Đúng giờ, Đúng nhiệm vụ, Có tổ chức

Học lực xuất sắc

Lễ phép và có trách nhiệm

Học sinh sẽ đi đến các trạm sau:

\*Đến/ Rời khỏi

\*Lớp học

\*Hành lang

\*Khu vực ăn trưa

\*Phần sân trải nhựa đen / Sân trường

\*Văn phòng

\* Phòng tập thể dục/Hội nghị

\*Nhà vệ sinh

Tài liệu này là một phiên bản in phác thảo các chi tiết cụ thể của mục tiêu Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực (PBIS) của chúng tôi. Trong Cổng thông tin ( Parent Portal) dành cho phụ huynh, chúng tôi có một phần dành riêng để dò hỏi sự thừa nhận và đồng ý của quý vị với các chiến lược và phương pháp được triển khai tại Trường Trung học Cơ sở Vista View. Bằng cách đánh dấu vào các ô cho sẵn, quý vị thể hiện sự đồng ý và am hiểu các điều khoản sau:

\*Tôi biết rằng Vista View là một trường học PBIS và trong suốt thời gian này con tôi sẽ được dạy các hành vi ứng xử đúng đắn .

\*Tôi sẽ cùng con tôi xem PBIS Matrix đính kèm.

\*Tôi sẽ hỗ trợ con tôi đáp ứng các kỳ vọng về Hành vi SOAR.

Chúng tôi đang mong đợi một năm học tuyệt vời từ các Vista View Falcons- SOAR!

Trân trọng,

Rasheedah Gates, Ed.D.

Hiệu trưởng